

KẾ HOẠCH

Về việc triển khai hoạt động y tế trường học năm học 2023 - 2024

Thực hiện Thông tư 13/2016/TTLT - BYT - BGDĐT ngày 12/5/2016 của liên Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học;

Căn cứ công văn số: 550/ PGDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2023-2024;

Căn cứ công văn số: 1591/SGDĐT-GDTrHQLCL ngày 29/8/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2023-2024;

Trường THCS Nguyễn Du xây dựng kế hoạch thực hiện công tác y tế trường học (YTTH) năm học 2023-2024 gồm những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành về công tác Y tế trường học tại trường học.
2. Củng cố nhân lực và cơ sở vật chất cho công tác y tế trường học.
3. Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc sức khỏe cho học sinh, giáo viên. Phát hiện sớm, điều trị kịp thời, dự phòng các bệnh thường gặp, tai nạn thương tích và dự phòng các yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm cho học sinh.
4. Duy trì giám sát phát hiện sớm dịch bệnh trong trường học đặc biệt là dịch COVID-19, các bệnh mới nổi, tái nổi. Đảm bảo công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh, dinh dưỡng và vận động hợp lý, giảm thiểu yếu tố nguy cơ về bệnh không lây nhiễm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong trường học.
5. Tổ chức triển khai các mô hình giám sát, phát hiện, can thiệp nhằm nâng cao sức khỏe cho học sinh, cán bộ, giáo viên nhà trường và mở rộng mô hình để hướng tới mục tiêu phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội đến năm 2030 tại Kế hoạch số 351/KH-UBND ngày 29/9/2022 của UBND huyện.
6. Tăng cường công tác truyền thông về chăm sóc sức khỏe cho học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh.
7. Đẩy mạnh công tác tham gia Bảo hiểm Y tế của học sinh.

8. Tăng cường kiểm tra, giám sát và thực hiện đánh giá công tác y tế trường học theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 13).

II. CHỈ TIÊU

1. Kiện toàn Ban chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe, kiện toàn Ban chỉ đạo YTTH.

2. Có phòng y tế riêng, bảo đảm diện tích, thuận tiện công tác sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe học sinh; có nhân viên y tế trình độ từ Y sỹ trung cấp trở lên theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 13 và được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 100% các trường hợp bị tai nạn thương tích, ngộ độc thực phẩm, các trường hợp dịch bệnh...tại trường được sơ cấp cứu, xử lý kịp thời.

3. Tổ chức kiểm tra, khám sức khỏe theo chuyên khoa cho học sinh ít nhất 1 lần/năm; 100% các trường hợp mắc bệnh được thông báo cho gia đình để phối hợp chuyển tuyến điều trị. Tổ chức tốt các chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin phòng bệnh theo đúng quy định khi có yêu cầu.

4. Thường xuyên khử khuẩn, đảm bảo vệ sinh môi trường, cung cấp đủ nước ăn uống, sinh hoạt cho học sinh, giáo viên; Có nhà vệ sinh đảm bảo vệ sinh, an toàn, thân thiện và sử dụng tốt, duy trì kiểm tra các điều kiện vệ sinh.

5. Đảm bảo dinh dưỡng hợp lý, rèn luyện thể lực giảm thiểu yếu tố nguy cơ về bệnh không lây nhiễm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

6. Triển khai về truyền thông nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật trong trường học, góp phần từng bước giảm tỷ lệ mắc tật khúc xạ, gù vẹo cột sống, bệnh răng miệng, giun sán, hen phế quản, tai nạn thương tích học đường....và các yếu tố nguy cơ của sức khỏe trong trường học. Tổ chức truyền thông các biện pháp về chăm sóc sức khỏe cho học sinh, cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh; Tổ chức truyền thông giáo dục dân số - sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tác hại thuốc lá, rượu bia... (hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến).

7. Chủ động giám sát phát hiện sớm dịch bệnh trường học; phối hợp với y tế địa phương xử lý kịp thời và triệt để các ổ dịch. 100% ổ dịch, đặc biệt ổ dịch COVID-19 trong trường học được giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tiêm đủ vắc-xin trong các chiến dịch, đặc biệt là vắc-xin COVID-19.

8. Thường xuyên kiểm tra, giám sát đánh giá công tác y tế trường học theo Thông tư liên tịch số 13.

9. Phấn đấu 100% học sinh trên địa bàn xã tham gia Bảo hiểm Y tế.

III. NỘI DUNG

Kiên toàn Ban chỉ đạo Y tế trường học các cấp, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Bảo đảm cơ sở hạ tầng, phòng y tế, trang thiết bị y tế, thuốc thiết yếu, dung dịch sát trùng, khử khuẩn ... và các điều kiện cần thiết khác để triển khai hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của học sinh theo quy định của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phát hiện, sơ cấp cứu, xử trí kịp thời các trường hợp tai nạn thương tích, ngộ độc thực phẩm và các trường hợp dịch bệnh khác trong trường học.

Tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng các trường học theo chuẩn: Phòng học, các phòng chức năng, bàn ghế, bảng, đồ dùng trang thiết bị dạy và học; đảm bảo vệ sinh môi trường trong trường học, hệ thống cung cấp nước sạch và nhà vệ sinh đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt chú ý đảm bảo công tác vệ sinh học đường tạo môi trường học an toàn (bàn ghế, đủ ánh sáng tự nhiên cho phòng học, bảng, bục giảng...).

Triển khai nội dung chăm sóc sức khỏe cho học sinh: Tổ chức khám sức khỏe theo chuyên khoa, sơ cấp cứu ban đầu, nha học đường, phòng chống các bệnh về mắt, gù vẹo cột sống ... thông báo các trường hợp mắc bệnh cho gia đình để phối hợp chuyển tuyến điều trị. Duy trì giám sát sĩ số, tình hình sức khỏe học sinh hàng ngày tại trường.

Thường xuyên thực hiện vệ sinh khử khuẩn, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng học chủ động phòng chống dịch bệnh trong trường học.

Tăng cường hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe cho học sinh tập trung tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, các bệnh thường gặp ở lứa tuổi học sinh. Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá, phòng chống các yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm khác.

Tổ chức truyền thông hưởng ứng Ngày nước thế giới (22/3); Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường (29/4-06/5); Ngày sức khỏe thế giới (07/4); Ngày toàn dân hiến máu nhân đạo (07/4); Tuần lễ tiêm chủng thế giới (24-30/4); Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh ATTP (15/4-15/5); Ngày phòng chống Tăng huyết áp thế giới (17/5); Ngày thế giới không thuốc lá (31/5); Ngày môi trường thế giới (05/6); Tháng hành động vì trẻ em (1-30/6); Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân (02/7); Ngày rửa tay thế giới (15/10); Ngày đại tháo đường thế giới (14/11), Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS (01/12)... và các sự kiện, hoạt động khác liên quan đến sức khỏe học sinh.

Tiếp tục củng cố và nhân rộng mô hình điểm liên quan đến công tác chăm sóc sức khỏe học sinh như: phòng chống các bệnh mắt học đường, nha học đường, tăng cường các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh ... Đẩy mạnh hoạt động phòng chống tai nạn thương tích học đường, xây dựng trường học an toàn đặc biệt là phòng đuối nước, giao thông, cháy nổ... Lồng ghép các hoạt động chăm sóc sức

khỏe học đường với các hoạt động khác như tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống thiếu Vitamin A, cải thiện tình trạng dinh dưỡng học sinh, phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu bia, phòng chống dịch bệnh đặc biệt là dịch COVID-19 ...

Tổ chức các hoạt động điều tra, kiểm tra, đánh giá về công tác YTTH trong trường học. Chủ động giám sát phát hiện sớm dịch bệnh mới nổi, tái nổi. Phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương và các lực lượng khác để kịp thời xử lý khi có dịch bệnh trong trường học. Tổ chức thanh kiểm tra, giám sát thực hiện Luật phòng chống tác hại do thuốc lá, rượu bia...

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác đảm bảo ATTP trong trường học: cơ sở cung cấp nước uống cho học sinh, các hàng, quán bán thực phẩm khu vực xung quanh trường học

Tổ chức và đảm bảo công tác y tế cho các kỳ thi.

Vận động phụ huynh học sinh tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh trên nguyên tắc tự nguyện nhằm mục đích nhân đạo, chia sẻ rủi ro với các trường hợp không may mắc bệnh.

Thực hiện kiểm tra, giám sát đánh giá công tác YTTH theo Thông tư liên tịch số 13; đưa công tác YTTH vào chỉ tiêu đánh giá thi đua hàng năm của nhà trường.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Ban giám hiệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động y tế trường học tại nhà trường, đưa các chỉ tiêu hoạt động y tế học đường vào các chỉ tiêu thi đua.

Kiên toàn BCD công tác y tế trường học trong nhà trường để chủ động trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ y tế trường học.

Bảo đảm về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, kinh phí cho nhân viên y tế trường học thực hiện nhiệm vụ (Quyết định 827/QĐ-SYT ngày 06/5/2015 của Sở Y tế Hà Nội).

Tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe học sinh: Kiểm tra sức khỏe, khám sức khỏe theo chuyên khoa; sơ cấp cứu ban đầu; tổ chức bữa ăn học đường; vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; truyền thông giáo dục sức khỏe.

Phối hợp với chính quyền địa phương trong việc vận động phụ huynh học sinh tham gia Bảo hiểm Y tế cho học sinh, phấn đấu đạt tỷ lệ 100%.

Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ y tế trường học.

2. Đối với Cán bộ y tế trường học

Tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch.

Tham mưu, đề xuất ban giám hiệu nhà trường các điều kiện, vệ sinh và nguồn lực y tế đảm bảo cho hoạt động y tế trường học.

Tham mưu và tổ chức các hoạt động quản lý, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh trong nhà trường:

Thực hiện kiểm tra sức khỏe vào đầu năm học để đánh giá tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe;

Thường xuyên theo dõi sức khỏe học sinh, phát hiện bệnh, tật học đường.

Phối hợp với các cơ sở y tế có đủ điều kiện để tổ chức khám, điều trị theo các chuyên khoa cho học sinh; Sơ cứu, cấp cứu theo quy định hiện hành của Bộ Y tế;

Tư vấn cho học sinh, giáo viên, cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh về các vấn đề liên quan đến bệnh tật, phát triển thể chất và tinh thần của học sinh; hướng dẫn cho học sinh biết tự chăm sóc sức khỏe; trường học trong trường học có học sinh khuyết tật thì tư vấn, hỗ trợ cho học sinh khuyết tật hoà nhập;

Hướng dẫn tổ chức bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý, đa dạng thực phẩm, phù hợp với đối tượng và lứa tuổi đối với các trường có học sinh nội trú, bán trú;

Phối hợp với cơ sở y tế địa phương trong việc tổ chức các chiến dịch tiêm chủng, uống vắc xin phòng bệnh cho học sinh;

Thông báo định kỳ tối thiểu 01 lần/năm học và khi cần thiết về tình hình sức khỏe của học sinh cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh. Đánh giá tình trạng sức khỏe học sinh vào cuối mỗi cấp học để làm căn cứ theo dõi sức khỏe ở cấp học tiếp theo;

Lập và ghi chép vào sổ khám bệnh, sổ theo dõi sức khỏe học sinh, sổ theo dõi tổng hợp tình trạng sức khỏe học sinh;

Thường xuyên kiểm tra, giám sát các điều kiện học tập, vệ sinh trường lớp, an toàn thực phẩm, cung cấp nước uống, xà phòng rửa tay;

Chủ động triển khai các biện pháp vệ sinh phòng, chống dịch theo quy định tại

Tổ chức triển khai các chương trình y tế, phong trào vệ sinh phòng bệnh, tăng cường hoạt động thể lực, dinh dưỡng hợp lý, xây dựng môi trường không khói thuốc lá, không sử dụng đồ uống có cồn và các chất gây nghiện;

Kiến nghị với Ban giám hiệu, đơn vị có liên quan về các điều kiện phòng học, bàn ghế, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, trang thiết bị phòng y tế, nhà vệ

sinh không đảm bảo theo quy định và đề xuất Ban giám hiệu, đơn vị có liên quan sửa chữa, thay thế, khắc phục.

Xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe.

Tổng hợp các loại báo cáo và nộp đúng thời gian quy định.

V. THỐNG KÊ – TỔNG HỢP BÁO CÁO

Thực hiện nộp báo cáo đầy đủ và đúng thời gian quy định:

Báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe, khám sức khỏe cập nhật trên cơ sở dữ liệu hàng năm của học sinh.

Báo cáo công tác Y tế trường học: nộp từ ngày 15/5 đến ngày 30/5 hàng năm.

Các báo cáo đột xuất theo quy định sau đó gửi về trạm y tế xã Thuận Hạnh.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác y tế trường học năm học 2023-2024. Đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Viên chức nhà trường;
- Lưu: VT, (Hương – y tế).

HIỆU TRƯỞNG

Trần Xuân Huyền

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỪNG THÁNG

(Kèm theo Kế hoạch số: /KH-ND ngày /9/2023 của Trường THCS Nguyễn Du)

TT	Thời gian	Nội dung
1	9/2023	<ul style="list-style-type: none">- Tổng vệ sinh môi trường, lớp học.- Kiểm kê thuốc đầu năm.- Lập dự trù mua thuốc, bổ sung cơ số thuốc theo quy định.- Kiểm tra công tác vệ sinh.- Xây dựng các kế hoạch phòng chống dịch bệnh. Kiện toàn Ban phòng chống dịch bệnh năm 2023 – 2024.- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh; hướng dẫn chăm sóc răng miệng.- Hưởng ứng tháng ATGT – VSMT- Vận động PHHS đóng Bảo hiểm thân thể.- Khảo sát điều kiện gây tai nạn thương tích cho học sinh.- Cập nhật và triển khai văn bản chỉ đạo của cấp trên và các văn bản phòng chống dịch bệnh.- Thực hiện đo chiều cao, cân nặng, khám mắt cho học sinh đầu năm học
2	10/2023	<ul style="list-style-type: none">- Tổng vệ sinh môi trường, lớp học.- Kiểm tra công tác vệ sinh.- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh: Sốt xuất huyết, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, bệnh đậu mùa khỉ- Kiểm tra điều kiện đồ dùng phòng tránh TNTT cho học sinh- Kiểm kê thuốc- Cập nhật và triển khai văn bản chỉ đạo của cấp trên.

		- Tham gia hưởng ứng “Ngày rửa tay thế giới 15/10”
3	11/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng vệ sinh môi trường, lớp học. - Xây dựng kế hoạch y tế. Kiện toàn Ban chăm sóc sức khỏe ban đầu. - Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh thường gặp ở lứa tuổi học sinh. - Sơ cứu và xử lý một số bệnh thông thường. - Kiểm tra công tác vệ sinh. - Kiểm kê thuốc. - Cập nhật và triển khai các văn bản của cấp trên.
4	12/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng vệ sinh môi trường, lớp học. - Phối hợp với trạm y tế xã Thuận Hạnh tuyên truyền dịch bệnh - Tiến hành phân loại sức khỏe cho học sinh và quản lý, lưu hồ sơ theo dõi sức khỏe học sinh. Thông báo kết quả KSK cho PHHS được biết để PHHS có kế hoạch cho con đi khám chuyên khoa và điều trị bệnh kịp thời. - Báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe, khám sức khỏe của học sinh; báo cáo xử lý cấp cứu ban đầu. - Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong nhà trường - Kiểm tra vệ sinh môi trường, lớp học. - Sơ cứu và xử lý một số bệnh thông thường. - Hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS (1/12) - Rà soát thuốc và trang thiết bị Y tế - Cập nhật và triển khai các văn bản của cấp trên.
5	01/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng vệ sinh môi trường, lớp học. - Giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản vị thành niên và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe vị thành niên. - Tuyên truyền các bệnh thường gặp ở lứa tuổi học sinh, bệnh truyền nhiễm. - Mua bổ xung một số thuốc vào tủ thuốc nhà trường. Kiểm tra hạn dùng các loại thuốc, loại bỏ và tiêu hủy các thuốc hết

		<p>hạn dùng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra công tác vệ sinh. - Sơ cứu và xử lý một số bệnh thông thường. - Sơ kết công tác y tế học đường học kì I. - Cập nhật và triển khai các văn bản của cấp trên.
6	02/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng vệ sinh môi trường, lớp học. - Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh theo mùa; phòng chống ngộ độc thực phẩm. - Hưởng ứng Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2). - Kiểm tra công tác vệ sinh. - Sơ cứu và xử lý một số bệnh thông thường. - Kiểm kê thuốc - Cập nhật và triển khai các văn bản của cấp trên.
7	3/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng vệ sinh môi trường, lớp học. - Theo dõi sức khỏe học sinh hằng ngày. - Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh mùa xuân trong nhà trường, phòng chống TNTT. - Kiểm tra công tác vệ sinh. - Sơ cứu và xử lý một số bệnh thông thường. - Hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3) - Kiểm kê thuốc - Cập nhật và triển khai các văn bản của cấp trên.
8	4/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng vệ sinh môi trường, lớp học. - Theo dõi sức khỏe học sinh hằng ngày. - Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, dinh dưỡng và HD thể lực, phòng chống bệnh tật học đường - Kiểm tra phòng tránh TNTT trên các lớp - Kiểm tra công tác vệ sinh - Sơ cứu và xử lý một số bệnh thông thường.

		<ul style="list-style-type: none"> - Hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu nhân đạo 7/4; Ngày sức khỏe thế giới 07/4 - Phát động Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh ATTP (15/4-15/5) - Cập nhật và triển khai các văn bản của cấp trên.
9	5/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng vệ sinh môi trường, lớp học. - Theo dõi sức khỏe học sinh hằng ngày. - Sơ cứu và xử lý một số bệnh thông thường. - Tổng kết công tác y tế học đường năm học 2023 - 2024 - Hưởng ứng Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh ATTP (15/4-15/5) - Hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá (31/5) - Kiểm kê thuốc cuối năm học. - Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh mùa hè. - Báo cáo tổng kết công tác y tế học đường năm học 2023 - 2024 - Cập nhật và triển khai các văn bản của cấp trên.
10	6 + 7/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng vệ sinh trường lớp. - Tổng vệ sinh toàn trường trước nghỉ hè - Cập nhật và triển khai các văn bản của cấp trên.
11	8/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng vệ sinh môi trường, lớp học. - củng cố góc y tế, trang bị đủ cơ số thuốc vào tủ thuốc của trường chuẩn bị năm học mới. - Kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị, đồ dùng các lớp